

# มฟล.สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

เชียงราย - รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวตอนหนึ่งในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 25 ก.ย. ทมฟล. ว่า ตลอด 24 ปี ได้ดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ โดยยึดตามหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และ BCGตามนโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ 'ปลูกป่า สร้างคน' เพื่อเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้แก่สังคม และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านคุณภาพมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งทางด้านวิชาการกีฬาและความสามารถอื่นๆ

ในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้า เป็นนักศึกษาไทย 4,034 และต่างชาติ 369 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 15,117 คน จากทั่วประเทศ และในประเทศกลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทั่วโลก มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 35,724 คน โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น

การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ความรู้ดี ภาวดี เป็นผู้นำ ทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ ขณะเดียวกันยังมี 'MFU Academy' ที่จัดทำเว็บไซต์เรียนคอร์สออนไลน์ ไร่บริการ ผู้ที่อยากเรียนรู้ทุกเพศ ทุกวัย และได้รับใบประกาศนียบัตรจากมฟล.ด้วย

สำหรับการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มฟล.เปิดให้บริการแล้ว มีผู้เข้ารับบริการ 214,630 คน มีคลินิกทั้งหมด 14 คลินิก จะเปิดใหม่อีกหลายคลินิก และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ หรือเป็น Wellness Hub ของโลก ขณะนี้มีมฟล.มีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่นการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อรวบรวมพืชที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั่วประเทศมาจัดแสดงเป็น Live museum โดยผสานเข้ากับการจัดแสดงศิลปะทางธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน

พร้อมกันนี้จะสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานยุคใหม่



ครบ 24 ปี - รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) รายงานประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปีในวันที่ 25 ก.ย. ที่หอประชุมสมเด็จพระย่า มฟล.